



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรการเกษตร ปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวิดีโอ) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวิดีโอ) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ซึ่งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้บันทึกข้อความครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวิดีโอ) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน ๖๑๗ ราย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ในการนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่กำหนดแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯให้นำหลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองได้ ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๒๕๙ ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนด จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุม

การแพร่กระจายของโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ประกาศเลื่อนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวิดีโอ) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายชาติ บุญนาค)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร